

Quản lý FEMA khảo sát thiệt hại tại Louisiana, các đối tác liên bang và các tổ chức tình nguyện đang hỗ trợ nỗ lực ứng phó.

Release Date: Tháng 9 13, 2024

WASHINGTON – Hôm nay, Quản lý FEMA Deanne Criswell đã thăm Louisiana và gặp Thống đốc Jeff Landry cùng các quan chức bang và địa phương khác. Các quan chức đã khảo sát thiệt hại do Bão Francine gây ra và gặp gỡ những cá nhân bị ảnh hưởng. Chuyến tham quan bao gồm việc đi chân đất tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bị cơn bão tàn phá giá trị hình ảnh và ghi lại quy trình các nhu cầu phục hồi tiếp theo.

"Hôm nay, tôi có một ngày rất bận rộn nhưng tôi rất vui vì được gặp gỡ các cộng đồng này, lắng nghe những nỗi đau của họ và biết rằng chúng tôi biết họ có thể cần loại hỗ trợ nào khi tiến về phía trước," Quản lý FEMA Deanne Criswell cho biết. "Khi các bên ra ngoài dọn dẹp và đánh giá tình trạng nhà cửa của mình, hãy đảm bảo chăm sóc bản thân trước, sau đó kiểm tra hàng xóm và những người thân yêu để đảm bảo họ an toàn, vì vẫn còn rất nhiều mối nguy hiểm khác ngoài kia."

Khi hàng nghìn người vẫn chưa có điện, FEMA khuyến cáo mọi người nên tránh ra ngoài nếu có thể, tắt nguồn điện cho các thiết bị gia dụng để tránh nguy cơ cháy nổ, và sử dụng máy phát điện một cách an toàn để phòng ngừa nguy cơ carbon monoxide và các mối nguy hiểm khác. Nếu an toàn để làm việc, hãy kiểm tra tình trạng cửa hàng xóm và những người khác trong cộng đồng của bạn, những người có thể cần thêm sự trợ giúp sau khi cơn bão đã qua.

FEMA, các tổ chức liên bang và đối tác đang tích cực hỗ trợ các nỗ lực ứng phó trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng. Hơn 700 nhân viên liên bang đang tích cực hỗ trợ phần lớn do bang dẫn đầu, bao gồm hơn 120 thành viên tình nguyện và cộng nguyện. Cảnh sát Quốc gia U.S. đã triển khai một đội cứu trợ tạm thời, cùng với hơn 30 nhân viên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và công trình công cộng thiệt hại.



FEMA

Page 1 of 2

?? giúp khôi phục ??i?

Hai Ch? th?p ?? M? và Quân ??i Salvation ?ang ph?i h?p v?i các quan ch?c và ??i tác ??a ph??ng ?? phân phát th?c ph?m, ch? ?, và các hàng c?u tr? khác cho nh?ng ng??i b? ?nh h??ng b?i c?n bão. Ngoài ra, ??i Rubicon còn có m?t ??i d?n ???ng ?óng quân bên ngoài khu v?c b? bão ?nh h??ng. Nh?ng tình nguy?n viên này s?n sàng d?n ???ng ?? giúp nh?ng ng??i ?ng phó ??u tiên và ng??i dân duy trì kh? n?ng ti?p c?n các d?ch v? thi?t y?u.



FEMA

Page 2 of 2